

HƯNG HÀ

Nỗ lực cải thiện chỉ số DDCI để thúc đẩy thu hút đầu tư

Năm 2023, chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) của huyện Hưng Hà xếp thứ 3/8 huyện, thành phố, tăng 2 bậc so với năm 2022. Đó là kết quả của tinh thần quyết tâm và nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số DDCI nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư vào địa bàn.

Giải tài thủ tục hành chính, mở cửa đón nhà đầu tư

Xác định nâng cao chỉ số DDCI là khâu đột phá có tính quyết định trong thu hút đầu tư, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, ngay từ đầu năm huyện Hưng Hà đã tập trung rà soát, phân tích, chỉ rõ những mặt hạn chế, xác định nguyên nhân, trách nhiệm các cơ quan liên quan đối với kết quả thực hiện chỉ số DDCI của năm 2022, đặc biệt là với những chỉ số thấp điểm. Từ đó, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tập trung khắc phục. Đồng thời, thường xuyên đăng tải, công khai các văn bản chỉ đạo, điều hành của huyện trên trang thông tin điện tử và niêm yết tại trụ

sở UBND huyện, xã và các phòng, ban để người dân và doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận; nỗ lực cải cách hành chính và tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ của cán bộ, góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Nhờ đó, năm 2023 bộ chỉ số DDCI của huyện đạt 70,35 điểm, cao hơn 5,90 điểm so với năm 2022. Trong các chỉ số được đánh giá, huyện có chỉ số: Tính minh bạch và tiếp cận thông tin, chi phí thời gian, tính năng động sáng tạo và hiệu quả hoạt động, vai trò của người đứng đầu đều đạt chỉ số cao.

Theo ông Trần Hữu Nam, Bí thư Huyện ủy: Chỉ số tính minh bạch và tiếp cận thông tin tăng lên sẽ tạo động lực để kinh tế tăng cao, người dân, doanh

ngiệp hài lòng. Đặc biệt, thời gian qua, Hưng Hà đã chủ động phối hợp với các nhà đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp (CCN) để thu hút đầu tư bằng việc giảm thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí cho các doanh nghiệp. Đồng thời, khi về với Hưng Hà, các nhà đầu tư thủ cấp sẽ được miễn phí chi phí không chính thức từ thiết kế, báo cáo, định lượng... đây là điều kiện tiên quyết để những doanh nghiệp có tiềm lực về Hưng Hà đầu tư.

Dự án nhà máy Snow Coast Việt Nam tại CCN Thống Nhất khởi công tháng 8/2023 với tổng diện tích 6,5ha, tổng mức đầu tư trên 25 triệu USD đã khởi đầu cho việc thu hút đầu tư vào CCN. Doanh nghiệp lựa chọn CCN Thống Nhất

để đầu tư bởi nơi đây sở hữu vị trí đắc địa, nguồn nhân lực dồi dào, đặc biệt có sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía chính quyền địa phương và chủ đầu tư CCN. Bà Trần Thị Hồng Vinh, Trưởng phòng Hành chính nhân sự, Công ty TNHH Snow Coast (Việt Nam) cho biết: Đầu tư vào CCN, Công ty được huyện Hưng Hà tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, chỉ trong thời gian ngắn các thủ tục chứng nhận đầu tư được triển khai nhanh chóng, thuận tiện. Chúng tôi đang tập trung thi công hệ thống nhà máy hiện đại, tiên tiến, thân thiện với môi trường, dự kiến quý II/2024 đi vào sản xuất, thu hút khoảng 2.000 lao động địa phương.

Hiện nay, CCN Thống Nhất đã hoàn thiện giai đoạn 1 với tổng diện tích 22ha, đã có 2 doanh nghiệp đến ký kết đầu tư; tỷ lệ lấp đầy CCN đạt 70%. Đây là kết quả tích cực từ việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số DDCI cấp huyện. Bà Nguyễn Thị Hải, Giám đốc Công ty TNHH PHT Hoa Việt cho biết: Ngay đầu năm 2024, tại CCN có 1 doanh nghiệp chuyên sản xuất sợi chuẩn bị khởi công với quy mô 10.000m², tổng mức đầu tư trên 20 triệu USD. Chúng tôi đang tập trung thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng giai đoạn 2 với diện tích 19ha để tiếp tục thu hút các nhà đầu tư thủ cấp. Trong quá trình thu

hút đầu tư, chúng tôi phối hợp với huyện để thực hiện các thủ tục hành chính rất nhanh gọn, thuận lợi.

Đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số DDCI

Huyện Hưng Hà hiện có 11 CCN được quy hoạch phát triển, trong đó có 5 CCN đi vào hoạt động, thu hút 50 dự án thủ cấp với tổng vốn đầu tư 2.843 tỷ đồng. Năm 2023, giá trị sản xuất đạt 2.200 tỷ đồng, giá trị xuất khẩu đạt 91,1 triệu USD, nộp ngân sách nhà nước 66,2 tỷ đồng, thu hút khoảng 4.800 lao động. Đây là kết quả tích cực từ nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chỉ số DDCI của huyện. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất và CCN huyện cho biết: Trên cơ sở này, chúng tôi đã tham mưu UBND huyện các giải pháp đẩy mạnh thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; đồng hành và thực hiện tốt nhất các chỉ số thuộc lĩnh vực, ngành mình quản lý, phục vụ cộng đồng doanh nghiệp đầu tư, sản xuất trên địa bàn huyện. Để thu hút đầu tư, chúng tôi đã triển khai các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng



Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Hưng Hà đẩy nhanh thực hiện thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp khi đến làm việc.

cho các doanh nghiệp; tiếp tục đồng hành cùng phòng, ban, ngành của huyện tăng cường cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong việc xây dựng chính quyền minh bạch, liêm chính, hành động, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đến nay, huyện Hưng Hà có hơn 500 doanh nghiệp và hàng nghìn hộ kinh doanh dự trữ sản xuất hiệu quả. Huyện đã chủ động lắng nghe những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp trong việc hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh công tác giải phóng mặt

bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, xúc tiến đầu tư. Ông Hoàng Ngọc Thảo, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp huyện chia sẻ: Chúng tôi đánh giá cao năng lực điều hành kinh tế, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính và sự đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp của huyện trong thời gian qua. Đặc biệt, từ những buổi gặp gỡ và đối thoại thường xuyên của chính quyền với các doanh nghiệp đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, qua đó các doanh nghiệp được tiếp cận thông tin về cơ chế, chính sách nhanh hơn, thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tìm hiểu

cơ hội đầu tư, nhanh chóng triển khai và đưa các dự án vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với phương châm quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, Hưng Hà tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đến đầu tư. Mục tiêu cuối cùng của chỉ số DDCI là doanh nghiệp cùng với cơ quan quản lý nhà nước đồng hành, cùng nhau xây dựng, kiến tạo môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thông thoáng, góp phần phát triển kinh tế bền vững trong thời gian tới.

THANH THUY

Doanh nghiệp dệt may tăng tốc sản xuất đầu năm



Các doanh nghiệp dệt may tập trung đẩy mạnh sản xuất trong những ngày đầu năm 2024.

Dự báo năm 2024 vẫn còn nhiều khó khăn nên tranh thủ khi đơn hàng sản xuất dồi dào, các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn tập trung đẩy mạnh sản xuất tạo khí thế thi đua lao động sôi nổi ngay từ đầu năm mới. Những ngày này, không khí làm việc của cán bộ, công nhân Xi nghiệp may Hưng Hà (Tổng công ty May 10) luôn hối hả. Gần 1.100 công nhân tại các chuyên may veston, quần thời trang, áo jacket và váy đều làm việc với tinh thần tập trung cao độ, phần đầu đạt và vượt năng suất Xi nghiệp giao. Anh Phạm Văn Hùng, công nhân may chia sẻ: Trong bối cảnh khó khăn, công nhân may ở không ít nơi thiếu việc làm hoặc phải nghỉ việc, Xi nghiệp may Hưng Hà vẫn duy trì đủ việc làm cho công nhân. Chúng tôi cảm thấy thật hạnh phúc và ai cũng suy nghĩ phải quyết tâm sản xuất hoàn thành kế hoạch sản lượng doanh nghiệp giao với chất lượng cao nhất. Chúng tôi cũng hy vọng đầu năm công việc thuận lợi thì cả năm công nhân có điều kiện làm thêm giờ, tăng thu nhập cải thiện cuộc sống.

Năm 2023, Xi nghiệp may Hưng Hà đạt sản lượng hơn 2,5 triệu sản phẩm, kim ngạch xuất khẩu đạt gần 8,3 triệu USD, tăng 13% so với năm 2022. Năm 2024, Xi nghiệp phần đầu doanh thu đạt 9,9 triệu USD, thu nhập của người lao động tăng từ 9,9 triệu đồng lên 10,5 triệu đồng/người/tháng. Bà Trần Thị Hương, Giám đốc Xi nghiệp cho biết: Để đạt được mức tăng trưởng hơn 19%, ngay từ đầu năm chúng tôi đã tổ chức lễ phát động thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đến tất cả các bộ, người lao động và thực hiện nhiều cơ chế khen thưởng theo ngày, theo tuần và tháng kịp thời động viên tinh thần lao động sáng tạo và nâng suất cao. Xi nghiệp cũng tập trung phát triển đội ngũ nhân sự AI nghiên cứu công nghệ, thiết bị gá, cũ may, kỹ thuật may để hướng dẫn cho công nhân sản xuất bảo đảm để thực hiện, đạt năng suất cao và thích ứng nhanh với yêu cầu của khách hàng theo xu hướng đa dạng chủng loại sản phẩm. Tại Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Chi nhánh Thái Bình (Công ty Tân Đề), gần 17.000 người lao động ở 9 nhà máy cũng đang ra sức thi đua "sản phẩm chất, năng suất cao". Mọi công nhân đều phấn khởi vì được làm thêm giờ nhờ đơn hàng nhiều. Chị Đỗ Thị Thủy Hằng, công nhân nhà máy Tân Đề 6

chia sẻ: Không khí làm việc hăng say, sôi nổi tại nhà máy những ngày đầu năm mới khiến tôi rất vui. Bản thân tôi quyết tâm may đạt năng suất cao nhất có thể để tăng thu nhập góp phần lo cho cuộc sống gia đình nhất là khi tết đã cận kề. Tôi cũng hy vọng năm 2024 Công ty sẽ có đơn hàng dồi dào tạo cơ hội cho công nhân có thêm việc làm và mức lương cao hơn năm 2023. Còn chị Trương Thị Nhung, công nhân nhà máy Tân Đề 6 cho biết: Năm qua, đơn hàng sản xuất ít nhưng ngay từ đầu năm nay chúng tôi cảm nhận cải thiện tích cực vì Công ty đã tổ chức cho công nhân làm thêm giờ, ai cũng phấn khởi bởi sẽ có thêm khoản thu nhập từ làm tăng ca. Chúng tôi hào hứng làm việc vì Công ty còn tổ chức thưởng và tặng quà tết đủ đầy hơn năm ngoái, ai cũng hy vọng cả năm 2024 sẽ thuận lợi và may mắn. Hiện nay, Công ty Tân Đề đã ký được nhiều đơn hàng sản xuất bảo đảm việc làm cho người lao động đến giữa năm 2024. Chất lượng các đơn hàng cũng tốt hơn cả về số lượng và giá trị kinh tế. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty cho biết: Nhờ ưu tiên trong sản xuất, kinh doanh nên Tân Đề không chỉ ký được nhiều đơn hàng

mà còn có điều kiện lựa chọn những đơn hàng tốt nhất để ký, mang lại việc làm và cải thiện thu nhập cho người lao động. Nhằm bảo đảm tiến độ sản xuất, giao sản phẩm cho khách hàng, Công ty đã chủ động đào tạo nâng cao kỹ thuật tay nghề, phát động phong trào thi đua, chuẩn bị lương, thưởng tết để khích lệ tinh thần làm việc của người lao động. Công ty cũng có kế hoạch đầu tư đổi mới máy móc, thiết bị may, ứng dụng nhiều công nghệ mới vào sản xuất, đồng thời có kế hoạch tuyển dụng thêm khoảng 500 lao động cho nhà máy Tân Đề 10 đáp ứng mục tiêu tăng trưởng cả sản lượng và doanh thu từ 10 - 15% trong năm 2024.

Nhiều doanh nghiệp trong ngành dệt may cho biết, bước vào năm 2024 thị trường có những tín hiệu tích cực với việc thuận lợi trong đàm phán, ký kết đơn hàng sản xuất. Hầu hết các doanh nghiệp có khối lượng đơn hàng tăng và tranh thủ thời cơ đẩy mạnh sản xuất, tăng trưởng doanh thu. Các doanh nghiệp cũng xác định, trước mắt ngành dệt may vẫn phải đổi mới với những khó khăn bởi các yếu tố của thị trường như trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, cam kết giảm khí thải carbon, yêu cầu chuỗi cung ứng và xu hướng "thời trang bền vững" thay thế cho "thời trang nhanh", chi phí sản xuất, chuyển vận tăng cao... Nhận diện rõ những khó khăn, mỗi doanh nghiệp dệt may đều cố gắng tìm ra giải pháp để thích ứng, trong đó nhiều doanh nghiệp đã sớm tập trung nâng cao năng lực quản trị, áp dụng chuyển đổi số trong công tác quản lý, sản xuất, kinh doanh. Chủ trọng đầu tư thiết bị hiện đại, tự động hóa cao, sản xuất xanh, sạch, thân thiện môi trường. Đi sâu kiểm soát chặt các khâu sản xuất, cắt giảm chi phí không cần thiết, lấy nâng cao chất lượng, đổi mới, đa dạng sản phẩm, dịch vụ làm sức mạnh cạnh của doanh nghiệp nhằm duy trì bạn hàng thân thiết và phát triển thị trường mới.

Nỗ lực vượt qua trở ngại, các doanh nghiệp dệt may Thái Bình quyết tâm trở lại quỹ đạo tăng trưởng trong năm 2024.

KHÁC DUẤN

Bảo đảm an toàn giao thông các công trình thi công dịp tết

Càng gần tết Nguyên đán Đường Thịn 2024 nhu cầu đi lại của người dân càng tăng cao, do đó tại các công trình thi công các tuyến đường, bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, công tác bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) được chú trọng hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại. Dự án đầu tư xây dựng đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình, đoạn từ cầu ngang S1 đến đường Chu Văn An được khởi công từ tháng 5/2022 với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, chưa có chiều dài 8,4km, chạy qua địa phận huyện Vũ Thư và thành phố Thái Bình. Với tình thần có mặt bằng đến đầu thi công đến đó, nhất là những vị trí trọng yếu, hiện đơn vị thi công đang triển khai thi công hoàn thành gần 100% khối lượng đào đắp nền đường trên toàn tuyến; các hạng mục cầu Kiến Giang, cầu ngang S1 cũng đã cơ bản hoàn thành. Giá trị khối lượng thi công xây lắp ước đạt khoảng 50% giá trị hợp đồng. Xác định được tầm quan trọng của việc bảo đảm an toàn thi công công trình, nhất là khi tết Nguyên đán đã cận kề, việc bảo đảm tiến độ cũng như bảo đảm giao thông đi lại cho người dân thuận lợi được các nhà thầu, đơn vị thi công hết sức coi trọng. Ông Nguyễn Huy Sơn, chỉ huy trưởng thi công công trình, Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long (DragonGroup) cho biết: Tuyến đường có nhiều nút giao cắt với đường giao thông trong khu dân cư, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT trong quá trình thi công. Do đó, bên cạnh việc tăng cường nhân lực, máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công, đơn vị thi công đã bố trí lực lượng để điều tiết, phân luồng bảo đảm ATGT cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến. Ngoài ra, chúng tôi đã chỉ đạo công nhân vệ sinh trên tuyến đúng quy định, ngoài ra, chúng tôi đã chỉ đạo công nhân vệ sinh trên tuyến đúng quy định, ngoài ra, chúng tôi đã chỉ đạo công nhân vệ sinh trên tuyến đúng quy định, ngoài ra, chúng tôi đã chỉ đạo công nhân vệ sinh trên tuyến đúng quy định.

Dự án nâng cấp, cải tạo đường ĐH.53 đoạn từ cầu Lan, xã Đông Vinh đến đường tỉnh ĐT.396B xã Đông Kinh (Đông Hưng) có chiều dài gần 2km. Đến nay, tiến độ chung của dự án đạt khoảng 60%. Trong đó, hạng mục thi công xây dựng cầu Lan đang bước vào giai đoạn thi công nước rút, phần đầu hoàn thành trước tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Ông Nguyễn Đức Viên, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng huyện Đông Hưng cho biết: Ban đã chỉ đạo đơn vị nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, phần đầu cơ bản hoàn thành việc thi công trước tết Nguyên đán. Ngoài ra, trong quá trình thi công các mặt phải lắp đặt cầu tạm để lưu thông, do đó chúng tôi yêu cầu nhà thầu lắp đặt đầy đủ hệ thống rào chắn, biển cảnh báo, đèn tín hiệu để bảo đảm ATGT cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến. Trong thời gian nghỉ tết, đơn vị thi công phải bố trí bộ phận trực an toàn 24/24 giờ để kịp thời xử lý khi có tình huống phát sinh. Thực hiện chỉ đạo của tỉnh về việc bảo đảm trật tự ATGT trong dịp tết dương lịch; tết Nguyên đán Giáp Thìn và lễ hội xuân năm 2024, lực lượng liên ngành gồm: Ban ATGT thành phố, Sở Giao thông Vận tải và Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác bảo đảm trật tự ATGT tại

các công trình giao thông đang thi công nâng cấp, cải tạo trên địa bàn các huyện, thành phố. Ông Bùi Quang Tuấn, thanh tra viên Sở Giao thông Vận tải cho biết: Trong quá trình tuần tra, kiểm tra công tác bảo đảm ATGT, tại một số công trình còn xảy ra tình trạng đơn vị thi công chưa chấp hành nghiêm các quy định về lắp đặt hệ thống biển báo, rào chắn, đèn tín hiệu... dẫn đến nguy cơ mất ATGT khi thi công các công trình. Chúng tôi đã lập biên bản, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Qua đó tuyên truyền đến chủ đầu tư, nhà thầu thi công cần thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm ATGT, bảo đảm cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến được thuận tiện, an toàn. Ông Phạm Quang Hưng, Trưởng phòng Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông (Sở Giao thông Vận tải) cho biết: Sở đã có các văn bản đề nghị các chủ đầu tư công trình chỉ đạo tư vấn giám sát, nhà thầu thi công khẩn trương thi công hoàn chỉnh các công việc còn lại, dọn dẹp toàn bộ công trường; thiết bị thi công phải tập trung đúng nơi quy định, không gây cản trở giao thông, trả lại toàn bộ mặt đường hiện có, bảo đảm phương tiện lưu thông thuận lợi. Quản lý, duy trì tốt hoạt động của hệ thống bảo đảm ATGT trong quá trình thi công công trình, dự án (cọc tiêu,

biển báo, biển chỉ dẫn, đèn báo hiệu giao thông, hệ thống cảnh báo luồng, tuyến...), kịp thời rà soát, bổ sung đầy đủ hệ thống bảo đảm ATGT tại những vị trí còn thiếu. Mặt khác, phối hợp chặt chẽ với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời khi xảy ra các tình huống mất an toàn, xử lý giao thông trên tuyến, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho phương tiện lưu thông. Bên cạnh đó, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc nhà thầu duy trì kịp thời, sửa chữa dứt điểm các vị trí hư hỏng trên các tuyến đường đang thi công, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho phương tiện tham gia giao thông trên tuyến. Theo ghi nhận của phòng viên, một số công trình, dự án xây dựng giao thông trong quá trình thi công chưa bảo đảm an toàn, thiếu biện pháp cảnh báo nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông. Do đó, để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm những đơn vị, chủ đầu tư để xảy ra vi phạm. Các địa phương nơi có công trình, dự án thi công xây dựng cần tăng cường các biện pháp giám sát, kiểm tra, không để những vi phạm này xảy ra gây mất an toàn giao thông.

NGUYỄN THÔI



Đơn vị thi công lắp đặt hệ thống rào chắn, biển cảnh báo tại các nút giao với đường dân sinh tại dự án đường vành đai phía Nam thành phố Thái Bình.